

TÂM LINH BẤT DIỆT

SAGIANG

I.- TÂM LINH HOẠT SINH DO NGUYÊN TỬ

Thiên nhiên vô bờ bến, vô không gian tính theo đúng quy luật tự nhiên đầu tiên “Thành trụ hoại không” tức là biến chuyển theo định luật “Sắc Không” tiến hành tuần tự từ không đến có, tức là chuyển vận từ vô hình tướng đến cái hữu hình tướng, rồi từ có trở về không, tức là biến thể hữu hình tướng trở về vô hình tướng. Nhà Phật nhận thức rõ điều này nên khuyến cáo “Không tức thị sắc, Sắc tức thị không”. Con người tuổi đời quá ít oi so với vũ trụ và thiên nhiên làm sao thấy được hiện tượng này, chỉ có quý bậc chánh đẳng chánh giác mới nhận thức được mà thôi, tuyên bố ra lại bị phàm nhơn tục tử bất tín nhiệm, không tin tưởng cứ đả kích cho là không tưởng. Như trong bát nước uống Đức Phật bảo có vô số vi sinh vật trong đó cần phải niệm chú Vãng sinh, giải thoát cho chúng rồi sẽ uống. Một số người nghĩ rằng Đức Phật nói khoát. Nhưng cả 2 ngàn năm sau có được Hiển vi kính người ta mới chấp nhận trong tô nước có vô số vi khuẩn mới tự thấy cái vô minh của mình. Cũng như vi khuẩn là đơn bào sinh vật là một sinh vật chỉ có một tính thể nguyên lai mà ta gọi là nguyên tử. Chính nguyên tử tạo ra nguyên sinh tế bào. Các tế bào hợp nhau thành ra đa bào vật thể, từ đó biến chuyển hợp tung các đa bào thực thể thành từng phần của Thảo mộc. Do đó mỗi thành phần của thực vật có chức năng riêng biệt : Rễ lo nhiệm vụ thu hút dưỡng trấp cần thiết cho thân. Thân có trách nhiệm mang dưỡng trấp chuyển đến lá chế tác ra diệp lục tố giao dịch dưỡng khí và đạm khí chế tác nhựa luyện chuyển trở lại nuôi dưỡng thân cây tạo ra cành lá, hoa quả và hạt duy trì nòi giống. Chúng ta nhận xét thấy ai điều khiển rễ, thân, lá, hoa quả và hạt ? Chính mỗi phần đều có một thủ lãnh điều động phần hành theo đúng nguyên tắc và tất cả tiểu thủ lãnh đều đặt dưới quyền đại thủ lãnh của toàn thân cây. Tiểu thủ lãnh và đại thủ lãnh cũng chỉ là nguyên tử chuyển từ vi linh quang nguyên tử thực vật mà thành đạt với kỳ công cấu trúc do thiên nhiên ấn định tự nhiên. Vi linh quang nguyên tử gọi tắt Vi linh tử là tâm linh của thực vật, nói rộng ra cũng là tâm linh của khoáng vật và động vật cũng như nhơn vật. Chúng ta lầm tưởng khoáng vật và thực vật vô tri vô giác là do không thấy sinh động thực tế của chúng mà thôi. Như gió thổi, chúng ta cứ nghĩ là do áp suất không khí từ nặng chuyển sang nhẹ, nhưng thực chất do các vi linh tử chủ trì khoáng vật điều hành phát động các tiểu thủ lãnh di động theo đúng bản năng, mạnh yếu đều có huyền lực khổng lồ cả. Hiểu được nguyên tắc này Quán Thế Âm Bồ tát đã chuyển hướng luồng bảo di động sang hướng khác tránh di hại cho con thuyền vượt biển sắp chìm nơi Biển Đông. Như vậy chúng ta nhận thức được huyền vi của thiên nhiên là chuyển vận các nguyên tử chính xác không sai trật gì cả, chỉ có bậc thượng đẳng huyền năng mới thấu đạt mà thôi. Chính các đại thủ lãnh trong tập thể là Tâm linh của vật thể. Như vậy mỗi tập thể gồm nhiều đơn thể mà mỗi đơn thể đều có một tiểu thủ lãnh hành sử theo chức năng, không vi phạm mà cũng không xâm phạm đến các đơn thể khác. Như chúng ta thấy tiểu thủ lãnh mắt chỉ lo tròn sắc tướng không vi phạm đến tiểu thủ lãnh tai hay mũi. Nhưng nó lại chịu phối trí quyền năng do Tâm linh đại thủ lãnh của nhơn vật. Chỉ khi nào bệnh hoạn hay yếu đuối mới không làm tròn trách nhiệm của Tâm linh chỉ thị, khiến cho Tâm linh phải chịu thiệt thòi không thấy rõ phải trị bệnh bằng thuốc hay đeo kiếng. Những cơ quan khác trong cơ thể cũng thế, Tâm linh là chúa tể của thể xác, bình thường con người không nghĩ đến nó, mà nó vẫn làm việc đều đặn suốt cuộc đời từ còn là phôi thai, đến lúc sanh trưởng bé thơ, cho đến lúc chết Tâm linh biểu hiệu cho nguyên tử làm tròn thiên chức với các hành động thiện ác ghi nhận vào tiềm thức biến thể thành siêu tuần điện số theo đúng phán xét của Tòa án lương tâm.

II.- NGUYÊN TỬ HÀNH ĐỘNG TRONG CƯƠNG VỊ SÁNG LẬP RA VŨ TRỤ TA BÀ CỦA CHÚNG TA.

Nguyên tử bất diệt, nhưng nó sinh động mãi mãi khi thuận tiện, chớ trong lúc nằm trong hỗn ngưng khối vô thời gian tính nó vẫn không ngừng sinh động do 3 vi tử chánh: Âm tử, Dương tử, Trung hoà tử, còn số vi tử phụ nhiều ít do tính chất của nguyên tử thụ động, chúng chỉ sinh động khi có dịp mà thôi. Âm tử hoạt bát xoay quanh

nguyên tử va chạm dương tử, khiến cho bất ổn nên trung hoà tử phải giàn xếp bằng nhiều phương cách bắt buộc Âm tử và dương tử hoà nhã nhau. Nhưng âm tử hiếu động lai sanh chuyện nữa cho đến khi Trung hoà tử hết phương giàn xếp, cả 2 kịch chiến nhau nháng ra tia điện chiếu lên một tia sáng tuy nhỏ bé chỉ bằng 1 phần tỷ tỷ ly, nhưng đồng loạt các nguyên tử kia cũng xung kích phát ra như thế, nhiều tia sáng từ từ tạo ra nhiệt lượng, lúc đầu yếu ớt, càng nhiều thời gian sau lan dần cả một khối hỗn ngưng rộng lớn cả hàng ngàn năm ánh sáng, có khi tới hàng tỷ năm ánh sáng tùy thể tích khối hỗn ngưng lớn nhỏ trong thiên nhiên. Quang năng càng tăng kéo theo nhiệt năng đến khi toàn khối hỗn ngưng bị kích động mãnh liệt, tạo ra một nội lực khủng lồ phát nổ long trời (Big bang) lên thành một khối lửa vĩ đại bị năng lực của ngũ năng trong khối lửa khiến nó xoay tròn tự tạo ra một vũ trụ mới hình thành theo định luật (Thành trụ hoại không) trong thiên nhiên. Khối lửa vĩ đại này xoay tròn tự tạo ra ngũ năng (Quang, Nhiệt, Từ, Điện, Điện từ) gồm đủ mọi thành phần nguyên tử các loại tới 250 loại khác nhau gồm nhiều nguyên thể : đặc như sắt, chì, đồng, cát, đá... lỏng như thủy ngân... hơi như dưỡng khí, khinh khí, đạm khí... Chính khối lửa này với đường kính từ 9 tỷ quang niên (năm ánh sáng = 10 ngàn tỷ km), mệnh danh Vũ trụ Ta Bà chủ thể của chúng ta, tạm danh xưng Hư vô giới. Hư vô giới khi đã ổn định, tung ra năng lực quang linh tử phối hợp với hỗn ngưng bên ngoài tạo vòng đai thứ nhất rộng $\frac{1}{2}$ tỷ quang niên tạm danh xưng Phi vô tướng giới. chiếu ngũ năng ra kiến tập đầy đủ bản năng với thành phần quang linh tử (Quang linh nguyên tử) quản nhiệm. Sau đó khi đã kiến tập xong, các linh quang tử được tăng cường từ Hư vô giới, tung ra bên ngoài phối hợp với hỗn ngưng, tạo vòng đai thứ nhì, rộng 1 tỷ quang niên, cũng được chiếu hội ngũ năng, tạm danh Vô tướng giới với 2 cung Đâu Suất và Đạo Lợi. Sau khi kiến toàn, sắp đặt quản nhiệm và được bổ xung chu đáo, các linh quang tử tung ra bên ngoài phối hợp với hỗn ngưng tạo vòng đai thứ ba, rộng 1 tỷ rưỡi quang niên, cũng được chiếu hội ngũ năng từ Hư vô giới tạo ra 9 cung đình có hình thể xa trông như các cánh hoa ốp lại, nên tạm danh xưng “Cửu phẩm Liên hoa” tức là Hữu tướng giới. Ngũ năng Hư vô giới chiếu hội đến đây là hết năng lực được gọi chung là Thượng giới của Vũ trụ Ta Bà với đường kính 30 tỷ quang niên. Bên ngoài vẫn còn là hỗn ngưng khối. Các linh quang tử phân thân ra vi linh quang nguyên tử (Vi linh tử) chia ra làm 4 đợt: Đợt một Khoáng vật vi linh tử xung phong ra trước phối hợp ngũ năng, âm tử và dương tử cùng tán đồng với các nguyên tử trong hỗn ngưng hàng tỷ năm mới tạo được tiếng nổ dữ dội (Big Bang) gây ra một khối lửa to tát xoay tròn mãnh liệt một chỗ, tạm danh xưng Định tinh (Mặt trời) Nó tạo lập ra ngũ năng mạnh mẽ tung ra khắp bốn phương chung quanh nó yểm trợ cho các khoáng vật vi linh tử tác hợp với các nguyên tử của hỗn ngưng khối tạo ra sanh hành tinh và tử hành tinh. Sanh hành tinh có đầy đủ tứ đại (Lửa Đất Gió Nước) còn tử hành tinh thiếu 1 hay 2 yếu tố tứ đại. Tại sao sanh hành tinh quá ít so với tử hành tinh? Lúc cấu tạo hành tinh, luôn bị trở ngại của hỗn ngưng khối với những nguyên tử bướng bỉnh, không thuần tánh phải thu xếp chúng khó khăn nên thiếu hụt yếu tố căn bản mà vi linh tử khoáng vật không hoàn tất nhiệm vụ. Chính vì vậy mà còn nhiều hộ tinh cùng tuệ tinh lờn vỡn trong thái dương hệ do Định tinh thống suất. Chính Định tinh phải tung ra từ 15 đến 20 quang niên ngũ năng của nó để điều hành cả hệ thống. Thế mà còn bị loạn soạn chạm nhau do không theo đúng quỹ đạo, khiến các vi linh tử khoáng vật vất vả xây dựng và phải kiêm nhiệm chủ thể tiểu lĩnh và đại lĩnh, tức là mỗi vật thể khoáng vật tạo ra đều có tiểu thủ lĩnh điều động, đến toàn khối là đại thủ lĩnh. Như chúng ta biết một khối đá tượng là vô tri vô giác, thực ra có tiểu thủ lĩnh điều ngự nó, tăng trưởng hay di chuyển tùy theo hoàn cảnh. Còn nguyên một dãy núi ngự trị bởi một đại thủ lĩnh, các bậc cao thừa tạm phong chức Sơn thần, còn đất đai là Thổ thần cai quản nhiều Thổ địa.

Khi hoàn thành hành tinh, các vi linh tử thực vật giáng phàm trên các sanh hành tinh phối hợp với nguyên tử qua năng lực của ngũ năng và âm dương nhị tử hay nhị nguyên tạo ra tế bào thực vật trong nước sống vĩnh viễn chỉ phân thân khi đúng tuổi thọ đơn bào, các trứng nước li ti. Một thời gian sau quen biết phong thổ mới phối hợp nhiều tế bào tạo ra vật thể đa bào là rong rêu tảo, từ đó tiến dần lên cỏ sống trong nước và thăng tiến lên cây cối ở biển. Các tế bào hợp lại thành vật thể đa bào đều có tiểu lĩnh tiến đến thảo mộc là có đại thủ lĩnh ở dưới nước và các cồn cát. Đơm hoa kết quả bảo trì hạt bào tử, theo gió cuốn bay đi vào địa lục gặp mưa nẩy mầm ra thảo mộc từ đó tiến dần lên đại mộc và danh mộc. Cổ thụ có nhiều khi sống cả ngàn tuổi. Lúc bấy giờ Mộc thủ lĩnh lãnh đạo cả tứ đại và điều hành trở thành Ngũ hành (Mộc, Hoả, Thổ, Kim, Thủy). Chúng lại bắt đầu tương sanh và tương

khắc là do tính chất của chúng: Mộc sanh hoả, Hoả sanh thổ, Thổ sanh kim, Kim sanh thuỷ, Thuỷ sanh Mộc, và Mộc khắc thổ, Thổ khắc thuỷ, Thuỷ khắc hoả, Hoả khắc kim, Kim khắc mộc. Khi đã thành lập Ngũ hành xong, nhóm vi linh tử động vật giáng phạm trên các sanh hành tinh phối hợp Ngũ Hành, Ngũ năng, Âm dương nhị nguyên cùng các nguyên tử tạo ra tế bào động vật, tức là các vi khuẩn, vi trùng. Vi khuẩn rất hữu ích tăng tiến thành lập các động vật thể đơn bào, tức loại nguyên sinh động vật, lần hồi hợp tác nhau thành các động vật thể đa bào, trước tiên loài thấp sinh động vật, đời sống ngắn ngủi, trải qua thời gian cả tỷ năm phát triển lên hoá sinh động vật qua nhiều giai đoạn tăng trưởng mới thành động vật thể chánh thức. Chúng đẻ trứng, trứng nở ấu trùng, lớn lên làm nhộng, biến thể thành động vật thể như ruồi muỗi, tiến bộ lên thành loài ếch nhái đẻ trứng nở ra ấu vật, lớn lên biến thành động vật ếch nhái. Qua mấy tỷ năm mới tới lớp noãn sinh động vật, trong nước loài cá, trên địa lục loài bò sát, bán thuỷ thổ, loài sấu, trên không loài chim và loài phi long, con ong và con kiến bán không thổ. Cả mấy tỷ năm sau tới thai sanh động vật, có thai đẻ ra con ở nước loài đại kinh ngư và nhân ngư, trên đại lục loài tứ túc và loài dơi tuyệt đỉnh là loài khỉ vượn. Cả mấy tỷ năm nữa mới tới Nhơn sinh động vật. Chúng ta thấy con người tuy nhỏ bé, nhưng khối óc to lớn nhất, nhờ đó mà trở nên chủ nhân vạn vật, với ngũ sắc dân ở riêng trên 5 đại lục: Đông thẳng thần châu Dân da vàng, Nam thiện bộ châu Dân da đen, Bắc cư lư châu Dân da trắng, Tây ngưu hạ châu Dân da đỏ và Đại dương châu Dân da xanh. Tại sao lúc mới thành hình nhân số địa cầu quá ít, chỉ trên dưới 600 triệu, thế mà bây giờ tới 7 tỷ người? Theo định luật luân hồi con người tái sinh liên tục theo nghiệp quả, tức nhiên trên dưới 600 triệu thôi, nhưng cũng định luật thiên nhiên này cho thăng hoa từ Thực vật lên động vật, và từ động vật lên nhơn vật khi tạo được thiện quả hay do công tu luyện, cũng có nhiều vi linh tử từ các sanh hành tinh khác tham quan Địa cầu hợp ý, lại nhận siêu tuần điện số tái sinh. Đồng thời cũng bị giáng cấp do ác quả quá nhiều, mới có chuyện con người ác độc tái sinh loài thú cầm và nhiều thú cầm tái sanh nhơn vật. Cho nên chúng ta thấy nhiều người hung ác như thú dữ có thể do tiền kiếp loài thú, cũng có nhiều người trí thông minh kém cũng có thể do tiền kiếp thú cầm. Nghiệp quả chính là toà án lương tâm quang minh phán xét chuẩn xác nhất. Ở mọi thân xác có nhiều cơ quan bộ phận, mỗi nơi đều có tiểu thủ lĩnh, tất cả chịu điều hành của Đại thủ lĩnh tức là Tâm linh. Tất cả sinh vật đều có Tâm linh, chí đến thực vật cũng có Tâm linh. Chúng điều động tăng trưởng sinh động trong thân thể, đơm hoa kết nụ, bảo trì hạt bào tử, roi truyền nòi giống. Thành ra Ngũ hành cũng có Tâm linh, cho nên mới có Hoả thần, Thuỷ thần, Phong thần, Thổ thần, Mộc thần. Đây là những Tâm linh linh hiển không còn luân hồi trần gian. Các ngũ hành đều có Tâm linh điều động tăng trưởng, thu hẹp, biến mất tùy trường hợp. Như lửa phải có bồi, hết bồi là hết, nước phải có dưỡng khí và khinh khí làm bồi, nếu tan biến thì nước mất hết...Chúng ta được biết vũ trụ Ta bà có 9 quốc độ. Mỗi quốc độ chứa rất nhiều Ngân hà. Mỗi ngân hà chứa hàng tỷ Thái dương hệ, mỗi thái dương hệ có nhiều tử hành tinh và sanh hành tinh. 9 quốc tạo đều nằm trọn trong cõi hạ giới, còn gọi là Vô sắc giới hay cảnh trời Phạm thiên thuộc ngoại vi của Thượng giới. Còn trên các sanh hành tinh còn có thêm Sắc giới tức bầu khí quyển, và Dục giới ngay trên mặt sanh hành tinh. Hiện nay có tất cả 7 vũ trụ trong thiên nhiên đang sinh động "Thành trụ hoại không" luân chuyển mãi không ngừng (Theo định luật sắc không) từ sắc tiến đến không và từ không tiến tới sắc, tức là từ vô hình tướng hoàn thành hữu hình tướng rồi từ hữu hình tướng biến thoái trở thành vô hình tướng, mà Vũ trụ Ta Bà đang ở số thứ 2 tức là đang trụ hình mới có 15 tỷ tuổi, nó còn thanh xuân mãi tới 84 tỷ tuổi nó mới huỷ diệt để trở về không ở hỗn ngươn khối trong thiên nhiên.

III.- TÂM LINH ĐIỀU ĐỘNG TỬ VẬT THỂ VÀ SANH VẬT THỂ

Chúng ta đã thấu đạt mỗi tử vật thể và mỗi sanh vật thể đều có Tâm linh chủ trì và điều động, nó ở đâu và điều hành ra sao tùy theo thể loại tử vật thể: Tứ đại, hay sanh vật thể: Mộc, ngư, côn trùng, điểu, thú và nhơn sinh.

a/- CHỦ TRÌ VÀ ĐIỀU HÀNH

Tứ đại bị chúng ta cho là tử vật thể vì không thấy sự sống chết của nó ra sao, sanh trưởng, xuân xanh hay lão đại. Chúng ta làm rồi. Theo cấu tạo chúng vẫn có Tâm linh chủ trì tiểu thủ lĩnh và đại thủ lĩnh. Các tiểu thủ lĩnh sinh biến quá nhanh, còn đại thủ lĩnh quá to lớn nên tuổi thọ của chúng ta quá ít nên không thể thấy được chúng

sinh biến, chúng ta chỉ thấy hiện thành quả của sinh biến mà thôi. Như chúng ta nhìn cảnh núi đồi bị hao mòn cái còn cái mất thường “Thanh hải biến vi tang điền”, cồn đảo mới nhô lên, núi cao vượt thêm mãi hay bị bào mòn thành cao nguyên. Như vậy chính Tâm linh của tử vật thể vẫn hiện hữu trong nó và điều động nó, cũng như các hành tinh loạn quỹ đạo chạm vào nhau bể nát ra những mảnh vụn với tiểu lĩnh, lang bạt không quỹ đạo chạm và các hành tinh khác mà nó bất lực không kèm chế nổi. Cũng như sanh vật và con người đều có tâm linh chủ trì đại thủ lĩnh, điều hành các tiểu thủ lĩnh của từng cơ quan bộ phận, như: tiểu thủ lĩnh mắt báo cáo với đại thủ lĩnh hình sắc tướng ngoại vật để tùy nghi sử dụng. Chính Tâm linh điều khiển sau khi thu nhận từ ý thức chuyển qua vô thức và ra chỉ thị cho ý thức chuyển đến tiểu thủ lĩnh mắt thi hành, hay chuyển sang các tiểu thủ lĩnh tay chân hành động, xong rồi kết quả được chuyển qua Tiềm thức lưu trữ thiện ác nghiệp quả, tức là ký ức của con người để nhớ lại dĩ vãng. Tâm linh ngự trị ở đâu trong tử vật thể và sanh vật thể ? Đối với tử vật thể Tâm linh, Đại thủ lĩnh nằm ngay trong trung tâm của tử vật thể, đối với thực vật nằm ngay giữa gốc và rễ, đối với sanh vật nằm trong não bộ. Còn tiểu thủ lĩnh rải rác theo cơ phận nó chủ trì, nhiều ít tùy theo tình trạng cả tử vật thể và sanh vật thể lớn nhỏ nhiều ít cơ quan. Riêng vật thể đơn bào lại đặc biệt chỉ 1 thủ lĩnh, nên chúng phân bào ra để duy trì nòi giống, cho nên Tâm linh của nó chỉ là 1 thủ lĩnh. Còn các bụi tuy quá bé nhỏ chỉ có tiểu thủ lĩnh cũng như không tràn trong không gian dày đặc nhưng không chịu lệnh của đại thủ lĩnh nào cả, vì chúng riêng rẽ không tác hợp thành một khối. Do đó Tâm linh chỉ hiện hữu trong các tử vật thể hay sanh vật thể có nhiều tiểu thủ lĩnh, còn các tiểu vật thể bé nhỏ chỉ có tiểu tâm linh quá khiêm nhường gần như bất khiển dụng.

IV.- TÂM LINH HIỆN HỮU TỪ BAO GIỜ?

Tâm linh là phần chánh yếu của vi linh quang nguyên tử gồm có: Ý thức là Âm điện tử, Vô thức là Dương điện tử và Tiềm thức là Trung hoà điện tử. Vi linh tử xuất phát từ Thượng giới xung phong ra cõi Vô sắc giới, làm tròn thiên chức cấu tạo ra 9 quốc độ chứa vựa vô số Thái dương hệ, và trụ trì điều hành các sanh vật thể và tử vật thể. Một số tu sĩ cố gắng hành trì tu tập chánh đẳng chánh giác đủ điều kiện tái nhập thượng giới thăng hoa lên hàng linh quang nguyên tử, thoát vòng tục lụy trần gian, tức là cảnh giới siêu nhiên của chư Phật, Bồ Tát.... Như vậy Tâm linh luôn hiện hữu khi xuất thân là vi linh tử cho đến khi đạt đạo trở về Thượng giới tái hội linh quang tử, mới hết nhiệm vụ đối với hồng trần nơi cõi vô sắc giới. Còn từ lúc trở về nguyên tử trong hỗn nguyên khối chỉ là 3 vi tử chánh của nguyên tử sau khi vũ trụ diệt không. Chính 3 vi tử chánh này gây ra q quang năng, nhiệt năng cho đến khi quá trọng đại phát ra tiếng nổ (Big bang) tạo ra Hư vô giới của vũ trụ mới thành hình, Mọi vật thể có một hoàn cảnh biến chuyển Tâm linh khác nhau. Chỉ đến Tâm linh con người cũng còn có đôi chút khác biệt nhau do nghiệp quả, kẻ hung ác, người hiền hoà, kẻ nhu mì, người táo bạo, kẻ lo tu hành, người phỉ báng đạo, kẻ duy tâm, người duy vật, kẻ ích kỷ, người vị tha... như vậy tâm linh không nhứt thiết phải trùng hợp nhau, hướng chỉ là vạn vật muôn phương ngàn sắc có bao giờ giống nhau đâu.

Sacramento ngày 12 tháng 5 năm 2013

SAGIANG